

4 Thái Bình

KỶ HỢP THỨ TÁM QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(*Tiếp theo trang 1*)

Tiếp tục thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020, tài phiên thảo luận sáng ngày 31/10, đại biểu Phạm Văn Tuấn (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình) phát biểu bày tỏ đồng tình với Chính phủ trong đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Nền kinh tế tiếp tục có chuyển biến tích cực và là niềm tự hai liên tiếp có tốc độ tăng trưởng khá, đạt tương đối đồng bộ các mục tiêu tổng quát, toàn diện trên các lĩnh vực mà đề ra. Cử trí đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong việc đánh giá, nhận định, dự báo đúng tình hình quốc tế, khu vực và trong nước; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tập trung điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; đồng thời, là sự nỗ lực, cố gắng lớn của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Tuy nhiên,

bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, tồn tại. Những hạn chế, tồn tại đó có nhiều nguyên nhân do những bất cập, vướng mắc trong những năm qua nhưng nguyên nhân chủ quan là chính và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, cần có giải pháp đồng bộ triển khai thực hiện trong giai đoạn tới. Để đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, đại biểu kiến nghị một số nội dung:

Thứ nhất, về thể chế, phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, bất cập trong ban hành các đạo luật, các cơ chế, chính sách thời gian qua là sự thiếu kịp thời, không đồng bộ, chồng chéo, thiếu nhất quán, chậm được sửa đổi, bổ sung, gây nhiều khó khăn trong quá trình thực thi nhiệm vụ của các trung ương, các ngành, chính quyền địa phương và của doanh nghiệp, người dân. Đây cũng chính là điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong những năm qua đồng thời cũng là thách thức trong những năm tới nếu như điều này không được giải quyết một cách căn cơ, kịp thời và đồng bộ, thống nhất. Vì vậy, cần

phân quyền nhiều hơn cho cấp dưới, chính quyền địa phương và tăng hậu kiểm. Hai là, quan tâm đến lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp, cần thực hiện tốt cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới lợi ích quốc gia; các chế tài bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất và các chế tài xử lý vi phạm liên quan đến đất đai...

Sớm thông qua Luật Đấu tư theo phương thức đối tác công - tư và các luật, văn bản có liên quan để tháo gỡ thực chất hơn những khó khăn, vướng mắc trong việc khai thác mọi nguồn lực xã hội, nhất là nguồn lực trong nhân dân để phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trước hết là rà soát các thủ tục hành chính ở các bộ, ngành trung ương, mạnh dạn cắt bỏ các quy trình rườm rà, đơn giản hóa thủ tục hành chính, định niên hạn kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành... Chính phủ nên sớm trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung một Luật số nhiều luật liên quan để kịp thời tháo gỡ nút thắt này. Mặt khác, cùng với nguồn lực thỏa đáng, tiếp tục xác định mục tiêu quốc gia trong nhiệm kỳ tới về xây dựng nông thôn mới nâng cao theo

phân quyền nhiều hơn cho cấp dưới, chính quyền địa phương và tăng hậu kiểm.

Hai là, quan tâm đến lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp, cần thực hiện tốt cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới nhằm tạo đột phá trong phát triển nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế. Cần xây dựng và nhân rộng các mô hình trong phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, xuất khẩu phù hợp điều kiện địa phương, sản phẩm, ngành hàng và nhu cầu thị trường.

Trung xây dựng nông thôn mới, bước đầu đã đạt được kết quả tích cực, về đích sớm hơn mục tiêu đề ra. Song qua thực tiễn cho thấy mới chỉ tập trung vào xây dựng các thiết chế và hạ tầng kinh tế - xã hội, chưa thực sự làm chuyển biến, nâng cao hiệu quả trong sản xuất; còn hạn chế về vấn đề bảo vệ môi trường và tăng thu nhập của người dân. Vì vậy, đề nghị Chính phủ tiếp tục có giải pháp đồng bộ, quyết liệt và đầu tư nguồn lực thỏa đáng, tiếp tục xác định mục tiêu quốc gia trong nhiệm kỳ tới về xây dựng nông thôn mới nâng cao theo

KBCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và giá dịch vụ KBCB không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT do HĐND tỉnh quyết định trên cơ sở khung giá tối đa do Bộ Y tế quy định. Cơ cấu xây dựng giá dịch vụ KBCB BHYT và giá KBCB không thuộc diện thanh toán của quỹ BHYT là như nhau, gồm 4/7 yếu tố cấu thành trong đó có 3 yếu tố trực tiếp cho người bệnh (chi phí thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế phục vụ khám chữa bệnh; chi phí về điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường; chi phí duy tu, bảo dưỡng thiết bị) và chi phí tiền lương ngạch bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ do nhà nước quy định và một số đơn vị sự nghiệp công lập. Về nội dung này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông nhất với việc điều chỉnh giá dịch vụ KBCB không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT, các mức giá cụ thể được trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt sẽ được trình theo Thông tư số 14/2019/TT-BYT, ngày 5/7/2019 của Bộ Y tế; đồng thời, đề nghị Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính bổ sung lý do điều chỉnh giá dịch vụ KBCB không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT và khẳng định việc điều chỉnh này không làm ảnh hưởng đến đối tượng chính sách, người cao tuổi, người nghèo, cận nghèo và các chính sách an sinh xã hội trong lĩnh vực y tế.

nhân dân. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn cần sâu sát cơ sở, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của từng đối tượng thanh thiếu nhi để có giải pháp xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền, mô hình hoạt động phù hợp, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng cũng như trình độ, nhận thức, nghề nghiệp và lứa tuổi của thanh thiếu nhi; lựa chọn những hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm, then chốt để triển khai, tránh dàn trải, tạo sức lan tỏa, sự thấm thấu và nâng cao hiệu quả các phong trào, hoạt động...

* Tổ giám sát số 2, đoàn giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Hà Công Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn giám sát làm tổ trưởng kiêm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

5 năm qua, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao trong các đơn vị giáo dục được đầu tư và duy trì hiệu quả; môi trường văn hóa giữa các thị trấn; sự phối hợp giữa các cơ quan, đoàn thể và địa phương trong xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị giáo dục được duy trì thường xuyên, hiệu quả; ngành Giáo

chiều ngày 31/10, UBND tỉnh hợp nghê Sở Công Thương báo cáo công tác tổ chức hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2019 diễn ra từ ngày 5 - 11/11 tại công viên Kỳ Bá (thành phố Thái Bình), quy mô khoảng 400 gian hàng với sự tham gia của gần 300 doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Các sản phẩm đưa tới hội chợ trưng bày, giới thiệu, quảng bá gồm: sản phẩm, vật tư, thiết bị phục vụ nông nghiệp; sản phẩm lúa gạo, cây trồng, vật nuôi, các loại rau; các sản phẩm chế biến từ nông sản; sản phẩm làng nghề và một số mặt hàng công nghiệp may mặc, da giày, mỹ phẩm, được phẩm, đồ trang sức, đá quý, sản phẩm OCOP. Ban tổ chức hội chợ cũng tổ chức các hội thảo, hội nghị tập huấn, xúc tiến thương mại và giao lưu văn nghệ; khu văn hóa ẩm thực và khu triển lãm sinh vật cảnh. Đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức hội chợ cơ bản đã hoàn thành, sẵn sàng cho ngày khai mạc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ năm 2019 là hoạt động xúc tiến thương mại nhằm quảng bá thành tựu kinh

hưởng văn minh, hiện đại. Chủ trọng đổi mới phương thức sản xuất, giải quyết tốt môi trường trong sản xuất và sinh hoạt; quan tâm đào tạo nghề, tạo điều kiện thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu lao động ở khu vực nông thôn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần thực sự của người dân.

Ba là, trong thời gian qua có rất nhiều vấn đề bức xúc mà xã hội và cử tri quan tâm như tình hình đầu tư chui, núp bóng, chuyển giá, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và tệ nạn ma túy, cờ bạc, tín dụng đen... An ninh trật tự, tình trạng chầy, nỏ, tai nạn giao thông trên một số địa bàn còn diễn biến phức tạp. Nhiều vấn đề xã hội, đạo đức xuống cấp, xảy ra nhiều vụ trọng án do mâu thuẫn, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em... còn nhiều vấn đề cần quan tâm. Cử tri và nhân dân mong muốn Chính phủ và các bộ, ngành chức năng cần xem xét, phân tích với một thái độ kiên quyết và có giải pháp hiệu quả, đồng bộ, thiết thực hơn của các cấp, các ngành để khắc phục tình trạng trên.

VŨ SƠN TÙNG

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh)

tế - xã hội của không riêng tỉnh Thái Bình mà của các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Đây cũng là cơ hội để các tổ chức, cá nhân quảng bá thương hiệu doanh nghiệp và sản phẩm; giao thương, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh; tìm kiếm đối tác mở rộng thị trường kinh doanh, quảng bá và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững của ngành Nông nghiệp. Để hội chợ diễn ra thành công, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Công Thương và các đơn vị liên quan cần chú trọng bảo đảm các khâu khánh tiết đúng quy định, chú trọng công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường. Không để tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đưa vào hội chợ tiêu thụ và tăng giá hàng hóa không đúng quy định gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Tập trung đổi mới cả về nội dung và hình thức trưng bày tại các gian hàng. Sản phẩm mang tới hội chợ phải đa dạng, chất lượng cao, đáp ứng nhiệm vụ xúc tiến thương mại và thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. Trước mắt, Sở Công Thương và các sở, ngành, đơn vị liên quan cần rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị, khắc phục những khó khăn để tổ chức thành công hội chợ.

Thứ sáu, ngày 1 tháng 11 năm 2019

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 31/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định về điều động, bổ nhiệm, phê chuẩn kết quả bầu cử đối với một số chức danh cán bộ. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan, huyện Tiền Hải và huyện Thái Thụy.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của UBND tỉnh: Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Đư, Trưởng phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài, Sở Ngoại vụ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ; Quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Hà Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Bình giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế; Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử của HĐND huyện Tiền Hải đối với đồng chí Phạm Hồng Trung, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Tiền Hải nhiệm kỳ 2015 - 2020 giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử của HĐND huyện Thái Thụy đối với đồng chí Phạm Tùng Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy Thái Thụy nhiệm kỳ 2015 - 2020 giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sau khi trao quyết định và chúc mừng 4 đồng chí được điều động, bổ nhiệm, phê chuẩn kết quả bầu cử, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Qua các bước quy trình công tác cán bộ, cả 4 đồng chí đều được tin nhiệm cao; các đơn vị có cán bộ được bổ nhiệm đã thực hiện đúng, đủ các bước quy trình và thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trên cương vị mới 4 đồng chí tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, phát huy năng lực, sở trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; đoàn kết tập thể cơ quan, đơn vị tạo sức mạnh thi đua vượt thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019 và những năm tiếp theo. Trước mắt, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, công tác tuyển quân, xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019... bảo đảm đúng quy định, ổn định và hiệu quả. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tập thể lãnh đạo và cán bộ các cơ quan, đơn vị tiếp tục giúp đỡ các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, phê chuẩn kết quả bầu cử hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, phê chuẩn kết quả bầu cử, đồng chí Phạm Hồng Tùng, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tin tưởng, giao nhiệm vụ. Trên cương vị mới, các đồng chí hứa sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

KNHẮC DUÂN

HĐND HUYỆN KIẾN XƯƠNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

đoạn từ xã Vũ Lễ đến ngã tư Đình Phùng. Theo đó, đối với đề án số 1, toàn huyện có 5 đơn vị hành chính cấp xã có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định của Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là An Bồi, Minh Hưng, Quyết Tiến, Vũ Sơn, Đình Phùng. Đối với tờ trình số 231, công trình có tổng chiều dài khoảng 6km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, vận tốc 60km/giờ, tổng mức đầu tư khoảng 130 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2019 đến năm 2023.

Với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, thảo luận thông qua đề án, tờ trình của UBND huyện trình kỳ họp.

98,5% THÔN, TỔ DÂN PHỐ...

(*Tiếp theo trang 1*)

Việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn hệ thống chính trị từ cơ sở, giảm số cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển, nâng cao hoạt động quản lý ở thôn, tổ dân phố. Thời gian tới, tinh yêu cầu các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo UBND cấp xã tiếp tục sáp nhập các thôn, tổ dân phố còn lại; khuyến khích các thôn, tổ dân phố có quy mô hộ gia đình trên 50% so với quy định thực hiện sáp nhập.

GIÁM SÁT VIỆC LÃNH ĐẠO...

(*Tiếp theo trang 1*)

* Tổ giám sát số 1, đoàn giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát làm tổ trưởng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW.

Bám sát 6 nhiệm vụ, 4 giải pháp trong Nghị quyết số 33, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua các hoạt động thực tiễn và các phong trào cách mạng của đoàn thanh niên nhằm hình thành nếp sống đẹp, thói quen tốt cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, hướng tới xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thái Bình thời kỳ mới "tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn". Trong đó, nổi bật là các hoạt động tình nguyện tạo môi trường thực tiễn để giáo dục đoàn viên, thanh niên sống đẹp, sống có ích; các hoạt động phối hợp xây dựng, nâng cấp thiết chế văn hóa cơ sở tạo ra nhiều sân chơi, môi trường vui chơi lành mạnh và điều kiện tốt nhất đáp ứng đời sống văn hóa, tinh thần của

thanh thiếu nhi... Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn cũng đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, phát huy hiệu quả tuyên truyền trong việc quảng bá, bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của quê hương, đất nước...

Tuy nhiên, việc thực hiện các nội dung Nghị quyết tại một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; việc cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết của một số cơ sở đoàn còn hạn chế; công tác tuyên truyền, giáo dục chưa thường xuyên trong từng đối tượng...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 33 trong các cấp bộ đoàn. Đồng chí đề nghị các cấp bộ đoàn quan tâm triệt sâu sắc hơn nội dung Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN - HOÀNG VĂN DUYỆT**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG